

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๕๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มข้น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๑๗๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ แจ้งให้หน่วยงานกำกับหน่วยงานในสังกัด ส่วนราชการระดับภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด และสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกัน เผาไร่ร้าง ควบคุมปัญหาการเผาป่า และการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงกิจกรรมภาคเกษตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องๆ กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในหลายภูมิภาคของประเทศไทยมีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเผาในพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะนาข้าว อ้อย ข้าวโพด และเกษตรอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับหน่วยงานในสังกัดที่มีการเกี่ยวข้อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบจุดความร้อน หรือได้รับแจ้งเหตุว่า มีการลักลอบเผาและมีไฟไหม้ในพื้นที่เกษตร ขอให้กำกับดูแลดำเนินงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ เป็นไปตามกลไกการดำเนินงานของจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัด และกำกับดูแลสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา โขชาศิริวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน โทร. ๐๖-๑๔๐๒-๗๑๑๑